



Title :
Subject Heading 1 :
Subject Heading 2 :
Source :
Date :

วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ปีที่ 7 ฉบับที่ 1741 ราคา 20 บาท หน้า 4

ใบปลิวต้นคสช. โพล่กลางกรุง พว.ทบ.สั่งล่าตัวหัวหน้าเลียนแบบ

ASTVผู้จัดการรายวัน - มื่อมีดีไปรษย์ใบปลิวเคลื่อนไหวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยต้น คสช. "วินัย" ซัดปิดเบือนข้อเท็จจริง ทำให้พื้นที่สกปรก เนอะอยากเสนอความคิดเห็นก็เปิดช่องทางไว้ให้แล้ว "อุดมเดช" สั่งล่าไอ้ไม่อยู่เบื้องหลังไปรษย์ใบปลิว หัวหน้าเลียนแบบขยายวงกว้าง ส่วนที่เชียงราย ผู้บังคับการตำรวจภูธรเมืองเชียงราย เรียกประชุม ตร.ทุกท้องที่ สั่งเร่งหาตัวคนพ่นสีสเปรย์ ข้อความสัญลักษณ์ต่อต้านรัฐบาล-คสช. รบค่ายทหาร และที่หน้าม.แม่ฟ้าหลวง ต้อนรับ "บิกป็อก" ที่ไปประชุม

เมื่อวานนี้ (23 พ.ย.) พ.อ.วินัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวถึง กรณีที่มีผู้ไม่หวังดีไปรษย์ใบปลิวโจมตีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ช่วงเมื่อเช้ามืดวานนี้ ว่า การกระทำดังกล่าวถือเป็นการแสดงออกที่ไม่สร้างสรรค์ มีเนื้อหาในลักษณะการกล่าวหาและเบียดเบียน และทำขึ้นโดยใช้อารมณ์ส่วนตัวคนในมุมมองอคติ สำหรับผลกระทบจะทำให้บ้านเมืองสกปรก และไม่สวยงาม และไม่อาจจะเกิดประโยชน์ใดๆ ต่อสังคมอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ตนเข้าใจว่าผู้เห็นต่างที่ยังไม่เข้าใจ คสช. คงพยายามหาโอกาสในการแสดงออกในรูปแบบต่างๆ จึงอยากขอให้คำนึงถึงเป้าประสงค์ ที่สังคมส่วนใหญ่ต้องการด้วย อีกทั้งเชื่อว่าส่วนใหญ่เวลานี้ประชาชนทั่วไป ต้องการให้ประเทศพัฒนาและเดินไปข้างหน้า โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกัน ดังนั้น หากผู้เห็นต่างมีความตั้งใจจริงในการเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ก็ยังมีช่องทางที่เหมาะสมในระบบมากมายที่สามารถจะกระทำได้

ด้าน พ.ต.อ.สมชาย เขยกสิน ผกก.สน.สำราญราษฎร์ กล่าวว่า เมื่อเวลา 05.00 น. วานนี้ พบผู้ต้องสงสัยเป็นชายสวมหมวกกันน็อกสีขาว สวมเสื้อสีดำและกางเกงยีนส์ ขับรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ สีน้ำเงินไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน บริเวณตรอกท่าหน้ำครกมีกระดาดสีเขียว ขับออกมาจากแยกคอกวัว ก่อนจะวนรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

จากนั้นไปรษย์ใบปลิว ก่อนจะขับรถหลบหนีไปทางแยกคอกวัว เลี้ยวซ้ายเข้าถนนตะนาว ตรงไปยังศาลเจ้าพ่อเสือ เลี้ยวขวาเข้าตรอกเสถียร และไปทาง รร.39 ก่อนที่จะหายไป ทั้งนี้ ข้อความในใบปลิวดังกล่าว มีลักษณะเชิงโจมตีการทำงานของ คสช. และต่อต้านรัฐประหาร โดยเป็นการเขียนด้วยลายมือ ล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมา มีกลุ่มนักศึกษา มารวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโดยมีกำลังจากเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจ คอยรักษาความปลอดภัย ซึ่งคาดว่าคืนนี้จะเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.สำราญราษฎร์ มาดูแลรักษาความปลอดภัย

ผบ.ทบ. หัวหน้าเลียนแบบลุกลาม

พล.อ.อุดมเดช สัตบุตร์ รมช.กลาโหม และผู้บัญชาการทหารบก กล่าวถึงกรณีที่มีการไปรษย์ใบปลิวโจมตีการทำงานของคสช. และรัฐบาลว่า ได้รับรายงานแล้ว และสั่งให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ซึ่งถือเป็นข้อคิดเห็นของคนที่ยังไม่เข้าใจต่อการทำงานของรัฐบาล แต่อยากฝากไปว่า สิ่งต่างๆ เหล่านี้ให้ช่วยกันทำความเข้าใจในเรื่องที่ผ่านมานี้จริงๆ แล้วการดำเนินงานของรัฐบาล เป็นไปตามขั้นตอนตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ได้ระบุไว้ เพราะฉะนั้น ทุกส่วนน่าจะเข้าใจ และช่วยกันประคับประคองเหตุการณ์ ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร เพียงแต่ต้องให้ความสนใจว่า มีความคิดเห็นอะไร อย่างไร จากการตรวจสอบบางจุด ก็เป็นเรื่องของนักศึกษา ตรงนี้ก็ต้องดูว่า มีผู้ที่เกี่ยวข้องลึกลงไปหรือไม่

"ถ้าหากเป็นเยาวชน นิสิต นักศึกษา ก็ฝากไปยังผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ ได้ช่วยกันทำความเข้าใจด้วย ถือว่าเป็นวัยที่บริสุทธิ์ เพราะนิสิต นักศึกษา อยู่ในวัยที่อาจจะได้รับการชี้แจง คำแนะนำ เพราะผมอยากให้น้องๆ นักศึกษามีความเข้าใจที่ถูกต้อง อยากให้ช่วยกันประคับประคองให้การดูแลชาติของรัฐบาล เป็นไปตามขั้นตอน และสุดท้ายเราก็จะมีรัฐบาลที่ถูกต้องในโอกาสต่อไป สมกับที่ทุกคนได้หวังไว้ ทางรัฐบาล ทหาร และผมในฐานะที่เป็นผู้

บัญชาการทหารบก อยากให้เป็นเช่นนั้น ซึ่งเป็นความปรารถนาดี ไม่อยากให้มื่ออะไรเกิดขึ้นระหว่างทาง สิ่งที่เกิดขึ้นจะมีผู้อยู่เบื้องหลัง ต้องการให้เกิดการต่อต้าน ที่คอยเป็นคอยไป และใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ หรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้นอยากให้เกิดให้เกิดดูว่า ท่านกำลังทำให้ประเทศชาติไม่สามารถยืนหยัดในประชาคมโลกได้ และประเทศไทยจะถอยหลังไปอีก ในส่วนนี้ก็ต้องมีการติดตาม สืบสวน สืบหา และใครก็ตามที่อยู่ในข่ายที่จะทำความผิดในด้านกฎหมาย ก็ต้องดำเนินการ" พล.อ.อุดมเดช กล่าว

เมื่อถามว่า ในส่วนของภาพยนตร์ "ฮังเกอร์เกมส์" ที่กำลังเข้าฉายอยู่ในขณะนี้ จนทำให้หนักศึกษานามาแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ จะดำเนินการอย่างไร พล.อ.อุดมเดช กล่าวว่า ก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรมาก ถือเป็นการแสดงออกเล็กน้อย แต่ก็ไม่เหมาะสม และจะเป็นการเลียนแบบอย่างไรต่อไป ต้องช่วยกันดูแล ทำความเข้าใจ เดินหน้าด้วยดี อย่าให้สะดุด และขยายวงกว้างออกไป ก็จะเกิดความไม่เรียบร้อย

เมื่อถามว่า มีข้อมูลว่าการไปรษย์ใบปลิว มีคนอยู่เบื้องหลัง พล.อ.อุดมเดช กล่าวว่า กำลังตรวจสอบอยู่ว่าจะมีเช่นนั้นหรือไม่ ก็อยากจะทำอะไรอย่าทำเลย เพราะตนต้องเข้ามาดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กก็ตาม เพราะตนให้ความสนใจ และต้องดูแลในรายละเอียดต่อไป

เมื่อถามต่อว่า พวทหรือไม่ว่าจะเกิดการลอกเลียนแบบจากพื้นที่หนึ่ง ไปยังอีกพื้นที่หนึ่ง พล.อ.อุดมเดช กล่าวว่า ก็เป็นไปได้ แต่ไม่อยากจะให้เป็นเช่นนั้น จึงขอเรียกร้องให้ทำความเข้าใจ รัฐบาลได้ประคับประคองสถานการณ์ จนทุกคนรู้สึกว่าการประเทศมีความปกติทุกอย่าง แล้วจะทำให้ความไม่เรียบร้อยเกิดขึ้นมาอีกทำไม